

สรุปผลการปฏิบัติงานไปยึดระบบ ประชุม สัมมนาวันที่หน่วยงานกลางแล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๐๑๓

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเจ้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นายสังชัย	แสงสมัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คท.	การประชุม	"เชื่อมอาเซียนเชื่อมโลก: ในโอกาส ๕๐ ปี อาเซียน"	ทำให้ทราบมุมมองของประเทศมหาอำนาจต่อประชาคมอาเซียน และมุมมองของสมาชิกประชาคมอาเซียนต่ออนาคตซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ณ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดชลบุรี	๑ ส.ค. ๖๐	๔ ส.ค. ๖๐	๔ วัน	ศูนย์ศึกษาพุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ	-	✓	-	-	-	-	-
๒	นายสิริวาน บุญผาคำ	บุญผาคำ	นักวิชาการหลักสูตรชำนาญการ	สคก.	การสัมมนา	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวข้อ "หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ"	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรรัฐและบุคคลที่สนใจ	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ราชกรและคอนเวนชันฮอลล์ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร	๗ ส.ค. ๖๐	๗ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงานศาลปกครอง	-	✓	-	-	-	-	-
๓	นางสาวรัฐวิศรดา	วงศ์จิตรวรรณ	นักวิชาการชำนาญการ	กม.	การสัมมนา	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวข้อ "หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ"	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรรัฐและบุคคลที่สนใจ	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ราชกรและคอนเวนชันฮอลล์ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร	๗ ส.ค. ๖๐	๗ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงานศาลปกครอง	-	✓	-	-	-	-	-
๔	นายภาวิช	ทองกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คท.	การฝึกอบรม	การทดสอบสมรรถนะด้านไอซีทีที่ได้รับการรับรอง (Test of Practical Competency in ICT: TOPCIT)	เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	สำนักงาน ก.ท. จังหวัดนนทบุรี	๔ ส.ค. ๖๐	๔ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงาน ก.ท.	-	✓	-	-	-	-	-
๕	นายารวิทย์	น้อยเกิด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	คท.	การฝึกอบรม	การทดสอบสมรรถนะด้านไอซีทีที่ได้รับการรับรอง (Test of Practical Competency in ICT: TOPCIT)	เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	สำนักงาน ก.ท. จังหวัดนนทบุรี	๕ ส.ค. ๖๐	๕ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงาน ก.ท.	-	✓	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บ.ย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักฐานหลักฐาน	หมายเหตุ
															นม.พ. ๐๐๓	นม.พ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๖	นางสาวพิริยา	ป้อมสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศท.	การฝึกอบรม	การทดสอบสมรรถนะด้านไอซีทีที่รับรองตามมาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ Test of Practical Competency in ICT (TOPCIT)	เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	๑๑ ส.ค. ๖๐	๑๑ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.	-	✓	-	-	-	-	-
๗	นางสาวพิริยา	ป้อมสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศท.	การฝึกอบรม	การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีที่รับรองตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น Information Technology Professional Examination (ITPE) ระดับ ๒ Fundamental Information Technology Engineer	เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	๑๘ ส.ค. ๖๐	๑๘ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.	-	✓	-	-	-	-	-
๘	นางสาวพิริยา	ป้อมสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศท.	การฝึกอบรม	การประเมินเทียบเคียงเครื่องมือการทดสอบสมรรถนะด้านไอทีสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ	เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน	สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	๒๖ ส.ค. ๖๐	๒๖ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.	-	✓	-	-	-	-	-
๙	นายพงษ์ธร	ทองด้วง	วิศวกรช่างปฏิบัติการพิเศษ	กม.	การประชุม	'การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม'	เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	๑๗ ส.ค. ๖๐	๑๗ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผลนม.พ.
๑๐	นางสาวจวีณี	ฉัตรธรรม วาณิช	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ศท.๙	การประชุม	'การส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม'	เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	๑๗ ส.ค. ๖๐	๑๗ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผลนม.พ.

ผลการปฏิบัติงานในกิจกรรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลัก สูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการ อบรม	รวม ระยะเวลา อบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงาน ผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตร เจ้า หลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๑	นางสาวระพีพร	ไชยบัวแดง	นักสืบสวน สอบสวน ปฏิบัติการ	ช.ก.	การประชุม	"การส่งเสริมการ ประสานงานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานด้านคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม"	เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกับของ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง กฎหมาย อันส่งผลให้การ พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึง ความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง	ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรม รอยัลริเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ วงศ์ ซอยแจ้งวัฒนะ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	๑๙ ส.ค. ๖๐	๑๙ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลอาญาจังหวัดและ ประพฤตินิคมกลาง	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พค.
๑๒	นายจรณินทร์	ตั้งเจริญสุพุร	นักสืบสวน สอบสวน ปฏิบัติการ	ค.ค.๑	การสัมมนา	โครงการประสานความ ร่วมมือระหว่างศาลอาญา กับหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม	เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ใหม่ที่สำคัญ และเพื่อให้หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม มี แนวทางในการพัฒนาและ ปฏิบัติงานร่วมกับได้อย่าง สอดคล้องเป็นระบบที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๓ ส.ค. ๖๐	๒๓ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลอาญา	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พค.
๑๓	นางสาวระพีพร	อุทลโนสา	นักสืบสวน สอบสวน ปฏิบัติการ	ค.ค.๓	การสัมมนา	โครงการประสานความ ร่วมมือระหว่างศาลอาญา กับหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม	เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ใหม่ที่สำคัญ และเพื่อให้หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม มี แนวทางในการพัฒนาและ ปฏิบัติงานร่วมกับได้อย่าง สอดคล้องเป็นระบบที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๓ ส.ค. ๖๐	๒๓ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลอาญา	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พค.
๑๔	นายเผด็จ	อัครพัฒนนิมาน	นักสืบสวน สอบสวน ปฏิบัติการ	ค.ค.๔	การสัมมนา	โครงการประสานความ ร่วมมือระหว่างศาลอาญา กับหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม	เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ใหม่ที่สำคัญ และเพื่อให้หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม มี แนวทางในการพัฒนาและ ปฏิบัติงานร่วมกับได้อย่าง สอดคล้องเป็นระบบที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๓ ส.ค. ๖๐	๒๓ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลอาญา	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พค.
๑๕	นายกฤษณ์	เงินจิระวัฒนา	นักวิเคราะห์ นโยบาย และ แผนปฏิบัติ การ	ค.ท.	การฝึกอบรม	โครงการพัฒนาการสื่อสาร การต่อต้านคอร์รัปชันเป็น ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ ออนไลน์	เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่องการสื่อสารและให้เกิดการ ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและ ยกระดับการประเมินตัวชี้วัด ภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน ดัชนี (Corruption Perceptions Index : CPI)	ณ สถาบันวิชาการ ทีไอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี	๒๓ ส.ค. ๖๐	๒๔ ส.ค. ๖๐	๓ วัน	กรมประชาสัมพันธ์	-	✓	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ. ๐๐๓	นย.พ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๖	นายวรงค์	เลือหล้า	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	CCNA Routing and Switching v.3	เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท ไอทีซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	๒๘ ส.ค. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๕ วัน	บริษัท ไอทีซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	-	✓	-	-	-	-	-
๑๗	นายพงษ์ร	ทองดีวง	นักวิชาการชำนาญการพิเศษ	กม.	การประชุม	"โครงการประเมินกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม : การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล การบังคับใช้กฎหมาย"	เพื่อพัฒนาข้าราชการอับสมบูรณ์	ณ ห้องประชุม บีบี ๒๐๕ (ชั้น ๒) ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	๒๙ ส.ค. ๖๐	๒๙ ส.ค. ๖๐	๑ วัน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย.พ.
๑๘	นายวิจิต	ปิยะวิวัฒนากร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	Blockchain Technology for Developer	เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท ไอเอ็มซี เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	๒๘ ส.ค. ๖๐	๑ ก.ย. ๖๐	๕ วัน	บริษัท ไอเอ็มซี เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	✓	-	-	-	-	-

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๑๘ ราย แยกเป็นประชุม ๕ ราย ฝึกอบรม ๘ ราย สัมมนา ๕ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๘ หลักสูตร